

“กฎหมายกับการควบคุมร้านเกมส์และอินเทอร์เน็ต”

นางสาวสุกัญญา คุณวโรตรมภ์

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ปัญหาเด็กติดเกมส์และอินเทอร์เน็ต นับว่าเป็นปัญหาทางสังคมที่นับวันยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อระบบอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนไทยในทุกวันนี้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ทุกๆ สถานที่ที่เป็นชุมชน เช่น หมู่บ้าน ตลาด ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ก็มักจะมีร้านเกมส์และอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะมีคุณประโยชน์ทางการสร้างสรรค์สูง โดยทำให้มนุษย์เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและรวดเร็ว แพบทุกคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชาติใด ภาษาใดก็สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆ ได้ทุกที่ แต่การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตนั้นหากใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมก็อาจมีโทษได้เช่นกัน ดังเช่นปัญหาเด็กติดเกมส์และอินเทอร์เน็ตที่กำลังก่อให้เกิดปัญหาทางครอบครัวและสังคม เด็กมีความเสี่ยงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิเช่น การนอนหลับพักผ่อน ที่ไม่เพียงพอ รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ร่างกายเป็นโรคขาดสารอาหาร หรือเสี่ยงต่อภาวะโรคอ้วนจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและขาดการออกกำลังกาย อีกทั้งยังมีความเสี่ยงเกิดโรคติดต่อบางทางเดินทางหายใจจากการเข้าไปใช้บริการในร้านเกมส์และอินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลาานาน ซึ่งสถานประกอบการกิจการร้านเกมส์และอินเทอร์เน็ตมีการควบคุมดูแลสุขลักษณะอาคารสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ระบบการระบายอากาศไม่ดี เมื่อมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาจเป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจายของเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่าย

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นที่ทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อควบคุมดูแลแก้ไขปัญหาค้นหาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสังคมออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดก็เป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อควบคุมกิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตหรือการให้บริการ ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งทำให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเกี่ยวกับสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้รับบริการและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้น ๆ และแม้ว่า กิจการให้บริการเล่นเกม สและอินเทอร์เน็ต ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มิได้อยู่ในเจตนารมณ์ในการควบคุมตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้เพราะในช่วงเวลานั้น ยังไม่มีกิจการประเภทนี้เกิดขึ้น ในเวลานี้ ผู้ประกอบ กิจการจึงไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ขณะนี้ กรมอนามัยได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยให้ “การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์” เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจะมีผลบังคับใช้ในไม่ช้านี้ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวจะต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย

ในระหว่างที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้บังคับใช้ควบคุมร้านเกมส์และอินเทอร์เน็ตในเวลา
ผู้ดำเนินกิจการก็ต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชน
ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถอาศัยอำนาจตาม มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญหรือ
กระทำการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือ
จำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ประกอบการร้านเกมส์และอินเทอร์เน็ต จะต้องมีการควบคุมดูแลสถานประกอบการให้
ถูกสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญและยังต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการขอใบอนุญาต การให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น วัน เวลา เปิด ปิด ช่วงเวลาที่เด็กต่ำกว่า ๑๘ ปี สามารถเข้าใช้บริการได้
หรือห้ามเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี เล่นเกมติดต่อกันเกินกว่า ๓ ชั่วโมงต่อวัน เป็นต้น นอกจากนี้ร้านอินเทอร์เน็ต
ทุกแบบต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเฉพาะในมาตราที่ห้าม ชักจูง ส่งเสริมหรือ
ยินยอมให้เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือให้เด็กเสี่ยงต่อการกระทำความผิด อาทิ เล่นการพนัน หรือกระทำการ
ลามกอนาจาร จำหน่ายสุรา บุหรี่ โทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

นอกจากการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญมากในการสื่อสารทำ
ความเข้าใจกับลูก การอบรมให้ลูกมีวินัยในการใช้ชีวิต รู้จักแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ หากผู้ปกครอง
พบว่าสถานประกอบการให้บริการให้บริการเล่นเกมและอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของเด็กหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ สามารถแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เป็น
ที่ตั้งสถานประกอบการนั้นเพื่อเข้ามาตรวจสอบและควบคุมดูแลให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

.....

